



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสื่อประกอบการสอนและให้ความรู้ (สื่อประเภทคลิปวิดีโอ)  
หัวข้อ “เด็กเชียงใหม่ห่างไกลยาเสพติด มีความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม”

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดสื่อประกอบการสอนและให้ความรู้ (สื่อประเภทคลิปวิดีโอ) หัวข้อ “เด็กเชียงใหม่ห่างไกลยาเสพติด มีความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม” วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษา ให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมถึงเพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักและเรียนรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจาก ยาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาดังกล่าวให้กับนักเรียน นักศึกษา ต่อไป โดยกำหนดส่งผลงานระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินการประกวด สื่อประกอบการสอนและให้ความรู้ (สื่อประเภทคลิปวิดีโอ) หัวข้อ “เด็กเชียงใหม่ห่างไกลยาเสพติด มีความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม” เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการตัดสินการประกวด ดังนี้

**ระดับ ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้น**

รางวัลชนะเลิศ	ผลงาน เรื่อง หนึ่งสั้น เรื่อง ดอกหญ้า	โรงเรียนบ้านแม่อนชี้เหล็ก สังกัด อบจ.เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	ผลงาน เรื่อง พี่ภูเสื้อ น้องป้องกัน	โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	ผลงาน เรื่อง การ์ตูนรู้เท่าทันอบายมุขและ ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร	กศน.อำเภอสันป่าตอง สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
รางวัล Popular Vote	ผลงาน เรื่อง สัมภาษณ์≠สำพลาด (สำ... ผิดพลาด)	โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๓

**ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา**

รางวัลชนะเลิศ	ผลงาน เรื่อง ๕ ต้องป้องกันภัย ไซ้ชีวิต อย่างไรให้มีความสุข	โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สังกัด สพม.เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล	
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล	
รางวัล Popular Vote	ผลงาน เรื่อง ๕ ต้องป้องกันภัย ไซ้ชีวิต อย่างไรให้มีความสุข	โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สังกัด สพม.เชียงใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางยุพิน บัวคอม)  
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่